



ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๑๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๑๘๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๔๑๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบข้อมูลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงตามข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดทำไว้แล้วหรือไม่ และให้คณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลภารกิจถ่ายโอนในแต่ละด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ และจัดส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้ข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เพิ่มเติมเมนูบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) โดยขอยกเลิกการจัดส่งข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ เนื่องจากมีการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. บันทึกข้อมูลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกภารกิจ
๒. ตรวจสอบ แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้ถูกต้องครบถ้วน หากต่อมากิจการมีสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือมีการยกเลิกภารกิจ ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย

/๓. กรณี่...

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อมูลครั้งแรกภายในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดคู่มือการบันทึกข้อมูลปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



คู่มือการบันทึกข้อมูลฯ